



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า 6

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หวย...ทางอบายและเสื่อม!

โดย ชลวิทย์ เจียรจิตต์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



และแล้วหวยบนดินรูปแบบใหม่ ก็กลับออกมาในรูปสลากกินแบ่ง 2 ตัว 3 ตัว

ไฉนว่าการปฏิวัติ เพื่อต้องการเปลี่ยนแนวคิดใหม่เน้นภาพเศรษฐกิจพอเพียง
สิ่งที่รัฐบาลเก่าทำเกือบผิดไปหมดทุกนโยบาย การปฏิวัติ 19 กันยายน 2549
เสนอเพราะประเด็นหนึ่งคือ รัฐบาลเก่าผิดกรอบด้านจริยธรรมคุณธรรม การนำ
หวยบนดิน ผิดกฎหมาย มีหลายคนออกมาอนุโมทนาสาธุ ให้กับสังคมว่าใน
สมัยหม่อมอุ๋ย เสนอ พ.ร.บ.หวย ไม่ผ่าน สนช. จริยธรรมชนะในสังคมสยาม

อาจมองว่าผู้เขียนเป็นประเภท อุตมการณ์นิยมหรือมนุษย์พันธุ์ดึกดานนิยม จริยธรรมสุดโต่ง การมองวัฒนธรรมเชิง
ประจักษ์ คือ เราพูดเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทรรศนะเชิงวัฒนธรรม สิ่งที่ตระหนักเสมอคือ การสร้างสังคมที่
ยั่งยืน การปราบคอร์รัปชัน การเพิ่มค่าภาษีบาปเหล่าสุรา แอลกอฮอล์ เก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยให้มาก การให้
เหตุผล มีหวยบนดิน เพื่อปราบหวยใต้ดินเป็นตรรกศาสตร์ที่รับไม่ได้ในแง่หลักการ

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ว่า "ถึงเวลานี้ถือเป็นการเหมาะสมที่จะเร่งให้สลากเลขท้าย 2
ตัว 3 ตัว (หวยบนดิน - 2 -3 ตัว) อีกรอบ เนื่องจาก สนช.หลายคนที่เคยคัดค้านและไม่เห็นด้วยกลับมาเห็นด้วยกับ
ความสำคัญรวมถึงขณะนี้ปัญหาหวยใต้ดินกลับมาเฟื่องฟูและสร้างรายได้ที่ผิดกฎหมาย นำไปสู่การนำเงินไปใช้
ในทางที่ไม่ชอบหลายด้าน จึงต้องเร่งกำจัดให้หมดไป เบื้องต้น ท่านนายกฯ, รองนายก เห็นด้วยในหลักการที่เสนอ
ไป"

หากรองนายกฯท่านที่กล่าวเป็น ท่านไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม ที่เคารพในอุดมการณ์ สร้างสังคมเข้มแข็งมาทั้งชีวิต
ผู้เขียนรู้สึกผิดหวังในฐานะ รัฐมนตรีการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งต้องสร้างสังคมให้ยั่งยืนบน
พื้นฐานใจมนุษย์ต้องมั่นคง

ผู้เขียนไม่เชื่อทฤษฎีกระแสนิยม การทำกรอบนำเสนอจนจัดการให้มีหวยบนดินรูปแบบใหม่ กำหนด 2 มิถุนายน
2550 จะแตกต่างอะไรกับหวยบนดินของสมัยทักษิณ และที่ คมช.บางท่านที่เห็นชอบด้วยคือใคร?

จะลดตรรกที่รัฐบาลเก่าผิดกฎหมายจริยธรรมในสังคมหรือไม่ การกล่าวถึงหวยบนดินเฟื่องฟู แสดงว่า ผบ.ตร.ที่
ดำรงตำแหน่งแทนท่านโกวิทขาดประสิทธิภาพการปราบปรามหวยการพนันเช่นนั้นหรือ

ผู้เขียนรับไม่ได้กับสังคมไทยแบบลูปหน้าหรือปะจุมก ไหนบอกสอนให้คนไทยอยู่อย่างพอเพียง เคารพในหลัก
ทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้นำแนะให้มุ่งมั่นตั้งใจ

ทำงานอย่างสุจริตชน อย่าหวังลมๆ แล้งๆ กับสิ่งที่มองไม่เห็น การพนันทุกชนิด เป็นทางอบาย แปลว่า ฉิบหาย ทางเสื่อมเข้าช่องเกี่ยวไม้เจริญมีแต่กิเลสต้องโลก เข้าสู่วัฒนธรรมหิบบโหยง

ขอเสนอว่า อย่าไปยุ่งกับห่วยอะไรอีกเลย หากกองสลากต้องมาดูแลค้าขายให้อยู่ในปกติปราบปรามห่วยใต้ดินให้เข้มงวด โดยยึดหลักดังนี้

1.อย่านำเรื่องห่วยบนดิน กินแบ่ง กินรวบ รูปแบบแนวเดิมออกมาอีกเลย เท่านั้นคนจนชนชั้นกลางก็ ข้าวกรอกหม้อแล้ว เสียห่วยไม่ว่าแต่ค้าขนมลูกต้องถูกตัดทอน

2.เร่งปราบปรามห่วยใต้ดินอย่างรุนแรง เด็ดขาด ประกาศสงคราม

3.กองสลากยังอยู่คู่สังคมคงลดงวดห่วยหรือลดทำงาน ออกให้เหลือเดือนละ 1 งวดกลางเดือน เพื่อลดสมดุล และละเลิก ในอนาคต สังคมไทยไร้อบายมุข

4.สื่อมวลชนอย่าโฆษณาความร้ายของผู้ถูกสลาก

5.อดีตผู้ค้าห่วยบนดิน กลับไปยึดโยงอาชีพใหม่ๆ ใช้ชีวิตให้เป็นสุข

6.รัฐบาล คมช. พระคุณเจ้า ประกาศ สยามประเทศปลอดการพนัน ห่วยทุกรูปแบบ สร้างวาระเมืองสยามในบริสุทธ์ ทำไมประเทศภูฎานทำได้ เมืองไทยทำไม่ได้

7.จัดสรรภาษีบาปชดเชยห่วยบนดินเรื่องทุนการศึกษาที่ขาดหายไป จัดกรอบให้ตีมีคุณภาพวัฒนธรรมอันดีงาม

8.พระสงฆ์ สื่อมวลชนอื่นๆ ปรณรงคอย่าให้ลงข่าวใบ้ห่วยถูกห่วย ถูกห่วยเป็นค่านิยมที่ไม่ดีมาครอบงำ

ด้วยทัศนคติส่วนตัว ไม่สนใจเม็ดเงิน ห่วยใต้ดิน คนซื้อลอตเตอรี่ หรือห่วยทุกรูปแบบเงินบาป เข้าสู่กิเลสคือ ความโลภเป็นทางอบายให้เสื่อม

จึงวอนท่านรัฐมนตรีผู้และผู้เขียนเคารพศรัทธาอย่างเต็มหัวใจ ต่อสู่สภาพกว้างความเสียหายบริบท ของความมั่นคงครอบครัว มนุษย์ที่ไร้ทิศทางหวังความโลภ ที่ถูกให้ดูแลการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่าสนับสนุนทางเสื่อม และทำให้มนุษย์ไม่มั่นคงเลย สังคมวุ่นวายบอบซ้ำพอควรแล้ว

มหาวิทยาลัยเองเพิ่มรณรงค์ไม่ให้ค้าขายของมีนเมาในมหาวิทยาลัย เช่น มศว ไม่มีโฆษณาเครื่องดองของเมาทุกชนิด และอื่นๆ ผู้นำชาติกลับไปสร้างมุ่มต่างดูทฤษฎีจริยธรรมเม็ดเงิน

เงินห่วย ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง ห่วยไม่ทำให้สังคมยั่งยืน ห่วยไม่ทำให้มนุษย์มีความมั่นคงทั้งครอบครัว อนาคตการดำรงตน ฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปคิดดู

ไม่มีห่วยบนดิน ฤ จะสิ้นแผ่นดินสยามหรือ...!

หน้า 6<